



ฉบับที่ 02/2562

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการบริโภคภาคเอกชน ทั้งการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ และการลงทุนภาคเอกชน ที่ขยายตัวต่อเนื่อง จากการลงทุนก่อสร้างและการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากอุตสาหกรรมน้ำตาล จากการเปิดหีบอ้อยที่เร็วกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับอัตราการว่างงานสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย จากการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมและภาคการผลิตที่ลดลง ด้านเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินชะลอลง ส่วนสินเชื่อคงค้างขยายตัว จากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เป็นสำคัญ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น เงินช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ ด้านการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถจักรยานยนต์ จากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และมาตรการส่งเสริมการขายของตัวแทนจำหน่ายและบริษัทเช่าซื้อ สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ยังขยายตัวดี ทั้งรายได้ของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 64.52 สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นผลจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น Moto GP เป็นต้น

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน จากราคาสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวสูงขึ้น จากผลผลิตที่ลดลง ด้านราคามันสำปะหลังสูงขึ้นตามความต้องการของต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง ส่วนราคาอ้อยโรงงานหดตัว ตามราคาน้ำตาลตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมหดตัว ตามผลผลิตข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว จากฝนทิ้งช่วงในระยะข้าวออกรวง อย่างไรก็ดี ผลผลิตมันสำปะหลังและยางพาราเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่กรีดยาง

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยการลงทุนก่อสร้างขยายตัว ตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ จากยอดขายที่อยู่อาศัยที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ด้านการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัว ตามการนำเข้าสินค้าทุนในทุกหมวด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ขยายตัวจากอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง โดยการผลิตน้ำตาลโดยรวมขยายตัว จากการเปิดหีบอ้อยเร็วขึ้นกว่าปีก่อน ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กลับมาขยายตัว ส่วนหนึ่งจากการผลิตที่ต่ำในช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากมีการเร่งผลิตก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตในเดือนกันยายน 2560 สำหรับการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษขยายตัว ตามความต้องการในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัว ตามการส่งออก จากการลดการสะสมสต็อกของคู่ค้าในต่างประเทศ

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวต่อเนื่อง ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน จากการชะลอการเบิกจ่าย เพื่อทบทวนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยรายจ่ายประจำหดตัว ตามหมวดรายจ่ายอื่นของงบกลางและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ขณะที่รายจ่ายลงทุนหดตัว ตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกลุ่มจังหวัดในภาคฯ และการใช้จ่ายด้านการลงทุนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

มูลค่าการค้าผ่านด่าน ชะลอลงเล็กน้อย ตามการส่งออกที่ลดลง โดยการส่งออกไปจีนตอนใต้ลดลง ในหมวดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ จากการชะลอคำสั่งซื้อของลูกค้า ด้านการส่งออกไป สปป. ลาว ลดลงในหมวด ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และปูนซีเมนต์ ตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่การนำเข้าขยายตัว เกือบทุกประเทศ ยกเว้นเวียดนาม โดยการนำเข้าจากจีนตอนใต้ขยายตัวต่อเนื่องในหมวดอุปกรณ์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ ตามความนิยมในสินค้าที่ออกมาใหม่หลายรุ่น ด้านการนำเข้า จาก สปป. ลาว ขยายตัว ตามการนำเข้าไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ทองแดง สำหรับการนำเข้าจากกัมพูชาขยายตัว ตามการนำเข้าหุ้มมันสด เนื่องจากราคาหุ้มมันสดในไทยอยู่ในเกณฑ์ดี

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.88 ชะลอลง ตามราคาขายปลีก น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสำคัญ สำหรับอัตราการว่างงานสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย จากผู้มีงานทำ ในภาคเกษตรกรรมและภาคการผลิตที่ลดลง ขณะที่ผู้มีงานทำภาคการค้า ก่อสร้าง และบริการเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งจากการเบิกใช้เงินฝากของส่วนราชการ และเงินช่วยเหลือของเกษตรกร ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวจากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยสินเชื่อครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง จากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ส่วนสินเชื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์หดตัวน้อยลง จากการสนับสนุนสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะการสีข้าว ขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ชะลอตัวเล็กน้อย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

4 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทร. 0-4391-3542

E-mail: WatcharR@bot.or.th